

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SICT – ถ้าหลอก ก็เลิก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ก็ตามแนวทางของเทคนิคเคิล อยู่แล้วก็ได้ แต่เป็นไปในแนวทางของนักเก็งกำไรเสียมากกว่านะครับ ส่วนนักลงทุน ที่เน้นลงทุนจริง มองยาวจริงๆ ก็อาจจะไม่หวั่นไหวเรื่องการการหลุดแนวรับเล็ก ๆ ชักเท่าไร แต่ใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อในราคาที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในช่วงหนึ่งที่ต้องการจะสะสมหุ้น... ดั้งนั้น นักเก็งกำไร หรือคนที่ชอบเป็นชาวไล่ ไม่ใช่ชาวสวน ก็มักจะมีส่วนที่จะพลาด โดนหลอกเองง่ายๆ แบบว่า พอตามไปแล้ว พี่หุ้นก็เล่นหักหลัง พลิกกลับมาเอาดื้อๆ ให้อึ้งใจเล่นๆ แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับ การกำหนดแผน หรือการมีทางหนีทีไร ทั้งก่อนเปิดตลาด และดูหน้างาน ก็จะทำให้การเก็งกำไร ไม่เจ็บตัวมากนัก... แต่เอาจริง ๆ นะครับ เหนือเมฆกล่าวไว้บ่อยเสมอว่า ถ้าเน้นสั้นเกินไป ก็อาจจะพลาดได้บ่อยๆ นั่นแหละ การเล่นเก็งกำไร ถ้าจะเอาแบบพอดี หรือ สบายๆ หน่อย ไม่ต้องตัวเกร็งมากเกินไปนั้น “การเล่นรอบ” ถ้าทำได้ ก็จะอุ่นใจกว่า... เมื่อถึงเวลาซื้อซัดๆ ก็ซื้อ และ เมื่อเจอสัญญาณขายออกมาซัดๆ ก็ขาย สัญญาณแฉ่งๆ หรือ Sideways ในทางออกข้าง จะไม่เล่นก็ได้ ถ้าไม่เห็นกรอบชัดเจนนะ แล้วสัญญาณที่ควรระวังๆ กับการเล่นรอบ เหนือเมฆเคยแนะนำว่า เบื้องต้น ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเลย เอาแค่ SMA25days เรื่องดีวิทพอ ซึ่งใครจะใช้คู่ไปกับ EMA25days ด้วย ก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ SMA, EMA ใช้อย่างไร เหนือเมฆเคยกล่าวไว้แล้ว... และแม้ว่า จะไม่ได้ซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดของรอบลง หรือไม่ขายสูงที่สุดของรอบขึ้น แต่ซื้อ แล้วขาย ทุกครั้งต้องมีกำไร ไม่ว่าจะมากหรือน้อย และโอกาสเจ็บตัว จะมีน้อยครั้งกว่า

ดูตามเกม...

แม้ว่าสัญญาณยืนยันจากรูปแบบการแกว่งตัว ยังไม่มี แต่เราก็เก็งกำไรอยู่แล้ว โดยคาดไว้ก่อนว่า โอกาสเล่นทางขึ้นเพื่อผ่านแนวต้าน น่าจะยังเป็นต่อไปอยู่ แต่ถ้าพลิก หรือหลอก ก็แค่เลิก

แนวรับ : ... 5.50-5.40 ต่ำกว่า 5.20 ก็ต้อง Cut Loss ก่อน

เป้าหมาย : ... 7.00-7.50 วกกันตามรูปแบบของ Pattern

Price Chart...(SICT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SICT... จะว่าไปแล้ว การอ่อนตัวลงมา หรือการปรับฐานที่ผ่านมานั้น ก็ยังไม่ทำให้สัญญาณในกลุ่ม MA ที่เป็น Bullish Pattern เสียไปแต่อย่างใดนะ แปลว่า ระยะกลางๆ ขึ้นไปถึงระยะยาว ยังน่าจะมีลุ้นอยู่ แต่สิ่งที่น่าจับตามองกันไว้คือ หากมีการขึ้นของราคา จนสามารถยืนระดับ 5.80 ได้เมื่อไหร่ เราก็จะได้เห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวก ตามมาได้ ซึ่งการขึ้นต่อเนื่อง ก็จะมีระยะทางเหมือนกับการขึ้นในระลอกที่ผ่านมานะ... ดั้งนั้น การจะไล่ซื้อตามน้ำ เมื่อมีการยืนระดับ 5.80 ได้มันคง ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการไม่यरอรอนาน... แต่ถ้ายังไม่ผ่าน การซื้อก่อนในราคาแนวรับที่ว่ามานี้ เป็นการเก็ง จากสัญญาณหลัก